



กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  
 เลขที่รับ... 049  
 วันที่ 29 มี.ค. 2568  
 เวลา

สำนักงานจังหวัดปทุมธานี  
 เลขที่รับ 522  
 วันที่ 28 มี.ค. 2568  
 เวลา

ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว๗๙๗

ถึง สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีหนังสือถึงสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๒ เรื่อง และอินโฟกราฟิกส์ จำนวน ๓ เรื่อง รวมจำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้ ๑) เตือนนักสูบ...น้ำยาตองศพ ในบุหรี่ไฟฟ้า ๒) วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องบนสำเนาบัตรประชาชน ๓) มีจลาจลหลอกลวงทุน ติดตั้งแอปดูดเงิน ๔) ค่าขายออนไลน์ให้น้ำเชื่อดือ ถูกกฎหมาย ๕) คอนเทนต์ผิด เรียกดอดโลกสุดท้าย “ถูกดำเนินคดี” ให้แก่หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสามารถคัดลอกลิงก์ได้ที่ <https://shorturl.asia/LSFmi> หรือสแกน QR Code ข่าวสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และขอความอนุเคราะห์กรอกแบบรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ ที่ <https://docs.google.com/forms> รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้กับบุคลากรในสังกัดและประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งตอบแบบรายงานฯ ตามที่กำหนด



สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์  
 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม  
 โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓  
 โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘

## เตือนนักสูบ...น้ำยาตองศพ! ในบุหรี่ไฟฟ้า

จากกรณีกรมควบคุมโรค เตือนนักสูบบุหรี่ไฟฟ้า ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ปัจจุบันเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากไม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์กับภัยอันตรายที่แฝงมากับผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมสารปรุงแต่งกลิ่นและรส ที่มีส่วนประกอบจากสารพิษและสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "น้ำยาตองศพ" ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายที่ปล่อยออกมาในระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบและผู้ได้รับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้า

ผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา พบสารฟอร์มาลดีไฮด์ หรือ ยาตองศพ เป็นส่วนผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยสารฟอร์มาลดีไฮด์ สามารถแทรกซึมลึกเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เสี่ยงเกิดมะเร็ง รวมถึงเสี่ยงเกิดการระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนังได้ หากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งได้

ทั้งนี้ จึงขอเตือนประชาชนสร้างความเข้าใจกับบุตรหลาน อย่าหลงเชื่อคำลวงและตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๒๔/๒๕๖๗ เรื่อง ห้ามผลิตเพื่อขาย หรือขายหรือให้บริการสินค้าบาราгу บาราгуไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือด้วยยาบาราгу น้ำยาสำหรับเติมบาราгуไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา ๒๔/๙ วรรคสอง โดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๖/๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๖๒ หากผู้ใดพบเห็นการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้า สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที หรือแจ้งเบาะแสมาที่สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖



ดูคำสั่งฉบับเต็ม



ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค



www.ocpb.go.th

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายเผยแพร่วิชาการและพัฒนาศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค



## วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องบนสำเนาบัตรประชาชน

ปัจจุบันการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์ การสมัครงาน หรือสมัครเรียน หลายแห่งเริ่มนิยมให้ส่งบัตรประชาชนผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งการถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือส่งสำเนาบัตรประชาชนทางออนไลน์นั้นสามารถทำได้ แต่ต้องทำอย่างระมัดระวังและทำให้ถูกวิธี มีวิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้องและปลอดภัยมาฝากค่ะ ใครที่ต้องเซ็นสำเนาบัตรเพื่อทำธุรกรรมไม่ต้องกลัวใครเอาเอกสารเราไปแอบอ้าง

๑. การถ่ายบัตรประชาชนควรถ่ายแค่หน้าบัตรประชาชนเท่านั้น ห้ามถ่ายหลังบัตร เพราะด้านหลังมีรหัสบัตร เลขหลังบัตร เรียกว่า Laser ID (รหัสกำกับบัตรประจำตัวประชาชน) ใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมดได้ ๒. ชิดเส้นคร่อมสองเส้นบนตัวบัตร แต่ห้ามขีดทับรูปหน้าเรา เพราะรูปที่ถ่ายเอกสารบางทีหน้าเราก็ไม่ชัดอยู่แล้ว ถ้าขีดเส้นทับจะทำให้การยืนยันตัวตนยากไปอีก ชิดทับข้อมูลสำคัญๆ เพื่อให้การแอบอ้างหรือปลอมแปลงยากขึ้นก็พอ ๓. ระหว่างเส้นที่ขีดคร่อม ให้เขียนว่า “ใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น” หรือ “ใช้สำหรับค้าประกันเท่านั้น” ฯลฯ เพื่อไม่ให้มีจฉาชีพนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ๔. ควรใส่เขียนสัญลักษณ์ # ปิดหัว-ปิดท้ายประโยค เพื่อป้องกันการเติมข้อความ ๕. เขียน วัน เดือน ปี ที่เซ็นลงไป เพราะถ้าเราไม่เขียน มีจฉาชีพจะสามารถนำเอกสารไปใช้ได้ ๖. เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อมกับเซ็นชื่อของตัวเอง ซึ่งข้อนี้เชื่อว่าทุกคนทำกันอยู่แล้ว คนส่วนใหญ่อาจจะเซ็นตรงพื้นที่ว่างข้างล่าง แต่วิธีเซ็นที่ปลอดภัยคือเซ็นทับไปบนบัตร



วิธีที่เอามาฝากอย่าลืมเอาใช้ จะได้ปลอดภัยจากมีจฉาชีพ การเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชนสำคัญมาก เพราะเอกสารเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในนิติกรรมที่ผูกพันเจ้าของบัตรได้



\*\*\*\*\*

ศูนย์ AOC 1441 (Anti Online Scam Operation Center)

# มีงานดีพหลอกลวง

รายงานเคสตัวอย่างอาชญากรรมออนไลน์  
ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวง

ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธ.ค. 2567

# ผิดหวังเื่อปตุตเงิน

## เตือน

### ไม่

### ให้

ข้อมูล  
ส่วนตัว

หรือ

เลข  
บัญชี

โดย

### เด็ด

### ขาด



หลอกลวงผ่านระบบคอมพิวเตอร์  
(มูลค่าความเสียหาย 5 ล้านบาท)

หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล  
(มูลค่าความเสียหาย 2.8 ล้านบาท)

หลอกโอนเงินเพื่อหางานรายได้พิเศษ  
(มูลค่าความเสียหาย 4.3 แสนบาท)

หลอกลวงให้รัก Romance Scam  
(มูลค่าความเสียหาย 3 แสนบาท)

หลอกลวงเพื่อยืมเงินทางโทรศัพท์  
(มูลค่าความเสียหาย 3.4 แสนบาท)

ข้อมูลจาก : ช่อง Youtube TOP NEWS LIVE



[www.ocpb.go.th](http://www.ocpb.go.th)

ฝ่ายเผยแพร่วิชาการฯ (สคบ.)



# ค้าขายออนไลน์ให้น่าเชื่อถือ ถูกกฎหมาย

ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง กับ สคบ.

## รู้หรือไม่?

การซื้อสินค้าหรือบริการจาก  
ผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์  
ผู้บริโภคมีสิทธิคืนสินค้าหรือบริการ  
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับ  
สินค้าหรือบริการ และผู้ประกอบการ  
ต้องคืนเงินเต็มจำนวนที่ซื้อสินค้า  
หรือบริการ ภายใน 15 วัน หากไม่คืน  
ผู้ประกอบการต้องชำระเบี้ยปรับอัตรา  
MRR +10 ของธนาคารกรุงไทย



1166



[www.ocpb.go.th](http://www.ocpb.go.th)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ฝ่ายเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์



# คอนเทนต์ผิด เรียกยอดไลก์ สุดท้าย"ถูกดำเนินคดี"



การสร้าง CONTENT เรียกยอด LIKE มีมากมายทั้งมีสาระ  
สนุกสนาน และแบบที่ไม่นำเอาเป็นเยี่ยงอย่าง เช่น  
กรณีสร้างเหตุการณ์ใช้ปืนปลอมจี้หัวนักห้องเที่ยว  
เพื่อให้คนดูตกใจและเข้าใจผิดว่าเป็นสถานการณ์จริง  
แต่กลับเป็นการทำลายภาพลักษณ์  
การท่องเที่ยวของประเทศและต้องถูกดำเนินคดี  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 384 ซึ่งบัญญัติว่า  
"ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เลื่องลือ จนเป็นเหตุให้  
ประชาชนตื่นตกใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน  
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

**จำคุกไม่เกิน 1 เดือน  
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ**



[www.ocpb.go.th](http://www.ocpb.go.th)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ฝ่ายแผนกบริหารการละเมิดอาชญากรรมคุ้มครองผู้บริโภค